



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาคผนวก ก  
แนวการสัมภาษณ์

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

## แนวการสัมภาษณ์

### ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคมและทุนการเมือง ในกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

#### ประวัติความเป็นมาและประวัติการเลือกตั้งของเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

1. เทศบาลตำบลแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
2. ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแห่งนี้มีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เป็นเช่นไร
3. ประวัติการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแห่งนี้เป็นอย่างไ

#### ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจต่อการเลือกตั้งในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

1. การที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
2. การที่ได้รับสิ่งของ ของกิน เครื่องใช้ จากผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
3. การที่ได้รับการจัดเลี้ยง เช่น เลี้ยงอาหาร เลี้ยงเหล้า จากผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
4. การที่ได้รับคำมั่นสัญญาจากผู้สมัครว่าจะทำสิ่งต่างๆให้ภายหลังที่ได้รับเลือก จะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่

#### ปัจจัยทางด้านสังคมต่อการเลือกตั้งในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

1. การที่ผู้สมัครเป็นคนที่มีความดีเพื่อนฝูงมาก มีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
2. การที่ผู้สมัครเป็นคนที่มีความดี บุญคุณ หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้สมัคร จะทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
3. การที่ผู้สมัครเป็นคนที่ช่วยงานต่างๆของชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานบวช งานศพ งานแต่งงาน จะทำให้มีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
4. การที่ผู้สมัครเป็นคนที่ท้องถิ่น เป็นคนที่มีความดีในสังคม เป็นคนที่มีฐานะดี เป็นคนที่มีการศึกษาดี เป็นคนที่มีอำนาจ เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่

**ปัจจัยทางด้านการเมืองต่อการเลือกตั้งในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก**

1. นโยบายของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
2. ผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัครมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
3. กลุ่มพรรคการเมืองหรือกลุ่มสีทางการเมือง มีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่
4. กลุ่มการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองท้องถิ่นหรือกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่น มีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่



ภาคผนวก ข  
ลำดับเหตุการณ์

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดับเหตุการณ์ทางการเมือง

ลำดับเหตุการณ์	
พ.ศ.	เหตุการณ์
2536	ตำบลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการก่อรูปแบบการปกครองขึ้นมาครั้งแรกในรูปแบบสภาตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกมาหรือผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกคนเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง สภาตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด และนี่เป็นก้าวแรกในการเข้ามาสู่เส้นทางทางการเมืองท้องถิ่นของนาย ช.นามสมมุติ คือสมาชิกที่ราษฎรเลือกมาหรือผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน เป็นสมาชิกสภาตำบล และก็เป็นก้าวแรกในการเข้ามาสู่เส้นทางทางการเมืองท้องถิ่นของนาย ป.นามสมมุติ เช่นกัน ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสมาชิกสภาตำบล (นาย ช. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557)
2539	มีประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้สภาตำบล ต้องเปลี่ยนไปเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบล” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและแพทย์ประจำตำบล รวมกับสมาชิกที่มาจากกรเลือกตั้งโดยประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ส่วนคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กำนัน เป็นประธาน มีผู้ใหญ่บ้านไม่เกิน 2 คน และสมาชิกสภาอีกไม่เกิน 4 คน เป็นกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรก คือ กำนัน ว. นามสมมุติ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหาร
2541	กำนัน ว. นามสมมุติ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งได้เกือบ 2 ปี ก็หมดวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องด้วย เกษียณอายุ จากการเป็นกำนัน

	<p>ทำให้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอีกด้วย และผู้ที่มาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อคือ ผู้ใหญ่ ป.นามสมมุติ มาดำรงตำแหน่งแทน และเมื่อกำนัน ว.นามสมมุติ หมดวาระจากการเป็นกำนันตำบลแห่งหนึ่ง เนื่องจากเกษียณอายุ ทำให้ต้องมีการเลือกกำนันคนใหม่มาแทนที่ โดยเลือกจากการลงคะแนนเสียงของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่ของตำบล ซึ่งผลการลงคะแนนเสียง คือ นาย ป.นามสมมุติ ได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลแห่งหนึ่ง (นาย ช. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557)</p>
2543	<p>ผู้ใหญ่ ป. นามสมมุติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลได้เพียง 1 ปีเศษ ก็หมดวาระจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในสมัยการดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านมีวาระอยู่เพียง 5 ปีเท่านั้น และผู้ใหญ่ ป.นามสมมุติ ไม่สมัครลงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านต่อ จึงทำให้หมดหน้าที่ในการเป็นประธานกรรมการบริหารไปด้วย ซึ่งเมื่อหมดวาระของ ผู้ใหญ่ ป. นามสมมุติ แล้วผู้ที่มาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อ คือ นาย ส. นามสมมุติ ซึ่งทำงานได้เพียง 6 เดือนเท่านั้น นาย ส. นามสมมุติ ก็หมดวาระเพราะครบวาระ 4 ปี (นาย ช. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557)</p>
2544	<p>ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 285 ได้มีการกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน และมีคณะกรรมการบริหารมาจากความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองประธานฯ 2 คน โดยเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีความเห็นชอบให้นาย ก. นามสมมุติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเช่นนี้ยังคงเป็นการใช้รูปแบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อมอยู่ การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม หมายถึงการที่สภาท้องถิ่นทำหน้าที่เลือกผู้บริหารท้องถิ่นแทนประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่นจะทำหน้าที่เพียงแค่ออกสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น และสมาชิกสภาท้องถิ่นจะทำหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเอง ซึ่งในสมัยการบริหารงานของ นาย ก.นามสมมุติ ประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลนั้น นาย ช.นามสมมุติ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่</p>



	ดำเนินการประชุม และดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (นาย ช. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557)
2545	นาย ก. นามสมมุติ ประธานกรรมการบริหารส่วนตำบล บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้เพียง 1 ปีกว่า ๆ เท่านั้น ก็ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เนื่องจากสภาวะเสนอผู้ดีไม่ไว้วางใจในการบริหารงานของนาย ก. นามสมมุติ ดังนั้นนาย ก. นามสมมุติ จึงตัดสินใจซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนที่จะถูกเสนอให้ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเมื่อนาย ก.นามสมมุติ ประธานกรรมการบริหารส่วนตำบล ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีความเห็นชอบโหวตให้นาย ช.นามสมมุติ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งแทนที่นาย ก.นามสมมุติ ที่ลาออกไป (นาย ช. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557)
2546	ในปี พ.ศ. 2546 มีการเปลี่ยนชื่อจาก คณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหารเป็น คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และจากประธานกรรมการบริหารเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก ข้อบังคับตำบลเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งผลให้นาย ช. นามสมมุติ ประธานกรรมการบริหารส่วนตำบล ต้องเปลี่ยนชื่อที่ดำรงตำแหน่งมาเป็น “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล” เป็นต้นไป (นาย ช. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557)
2548	นาย ช.นามสมมุติ ประธานกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมดวาระการบริหารงาน เพราะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยต้องจัดการเลือกตั้งกันใหม่ ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 นั้นมีการใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง คือระบบการปกครองท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นของตนได้โดยตรง มาใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นครั้งแรก ตามที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2546 - 2547 ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของไทยต้องใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ดังนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบของไทย กำหนดให้ใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงแล้วทั้งสิ้น ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงขององค์การบริหารส่วนตำบลในครั้งนี้ มีผู้สมัครลงเลือกตั้งในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



	<p>เพียงท่านเดียว คือ นาย ช.นามสมมุติ และมีทีมงานที่ลงสมัครเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมทีมด้วย ซึ่งในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครคนอื่น ผู้สมัครที่ลงสมัครต้องได้คะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งผลการเลือกตั้งในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 นี้ นาย ช. นามสมมุติ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปอีกครั้ง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในทีมก็ได้การรับเลือกได้รับความไว้วางใจรับใช้ประชาชน ยกทีม (นาย ช. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557) ซึ่งระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นกับสภาท้องถิ่นแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการยุบสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระในการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนชัดเจน นอกจากนี้ คณะผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี) จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วยมิได้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำงานภายใต้การตรวจสอบและถ่วงดุลโดย สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาท้องถิ่น) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำหน้าที่บริหารงานภายในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนด และรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
2551	<p>ในปี 2551 องค์กรบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นเทศบาลตำบล โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง มีสภาพเหมาะสม สมควรให้ยกฐานะให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา เหตุเนื่องมาจากการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนั้น ทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และฝ่ายบริหารต้องสิ้นสุดลงด้วยทำให้ นาย ช. นามสมมุติ นายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารงานในตำแหน่งได้เพียง 3 ปีเศษเท่านั้น จึงต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ เพื่อจะหาคนที่ จะเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งต่อไป ซึ่งการเลือกตั้งเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งครั้งแรกนี้ มีเพียง นาย ช.นามสมมุติ อดีตนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลลงรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเพียงท่านเดียว ไม่มีผู้สมัครคนอื่นลงแข่งขัน ซึ่งนาย ช.นามสมมุติ มีทีมงานผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล</p>

	<p>ตำบลในนามทีมเดิมลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจะแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตจะมีสมาชิกเขตละ 6 คน ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลในทีมของนาย ช.นามสมมุติ ในเขตที่ 1 ไม่มีผู้สมัครอิสระคนอื่นมาสมัครแข่งขัน แต่ในเขตที่ 2 มีผู้สมัครอิสระลงแข่งขัน 3 คน ซึ่งผลการเลือกตั้งในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551 นี้ นาย ช.นามสมมุติ อดีตนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งเป็นคนแรกนับแต่ที่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในทีม นาย ช.นามสมมุติ ก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั้งสองเขตแบบยกทีมเช่นกัน (นาย ช. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557)</p>
2554	<p>ในปี พ.ศ. 2554 นี้ นาย ป.นามสมมุติ ในฐานะดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลแห่งหนึ่ง ได้หมดวาระการทำงานลงเนื่องด้วยครบวาระ 5 ปี จึงต้องมีการเลือกกำนันตำบลแห่งหนึ่ง ซึ่งการเลือกกำนันนั้นจะให้สิทธิของผู้ใหญ่บ้านตำบลนั้นๆ เลือกกำนันขึ้นมาตนเอง ซึ่งการเลือกกำนันตำบลครั้งนี้ นาย ป.นามสมมุติ ก็ลงชิงตำแหน่งเช่นเดิม แต่ครั้งนี้มีคู่แข่งคือ นาย อ.นามสมมุติ ลงแข่งด้วยซึ่ง นาย อ.นามสมมุติ ได้รับการสนับสนุนจาก นาย ช.นามสมมุติ นายกเทศมนตรี ในการลงชิงตำแหน่งครั้งนี้ ซึ่งผลการเลือกกำนันฝ่ายนาย อ.นามสมมุติ ชนะไปด้วยคะแนนโหวต 4 ต่อ 2 คะแนน จากผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้านในตำบล ซึ่งตัวนาย ป.นามสมมุติ กับ นาย อ.นามสมมุติ มิได้ออกเสียงในการลงคะแนน จึงทำให้ นาย อ.นามสมมุติ เป็นกำนันคนใหม่ของตำบล ซึ่งด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เกิดการก่อรูปของความขัดแย้งกันระหว่าง นาย ป.นามสมมุติ อดีตกำนันกับนาย ช.นามสมมุติ นายกเทศมนตรี (นาย อ. นามสมมุติ. สัมภาษณ์. 2557)</p>
2555	<p>นาย ช.นามสมมุติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมดวาระการบริหารงาน เพราะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ นาย ช.นามสมมุติ ก็ลงเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเช่นเดิม แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีอดีตกำนัน คือนาย ป.นามสมมุติ ได้ลงสมัครแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งกับ นาย ช.นามสมมุติ ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรี ซึ่งผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปรากฏว่า นาย ป.นามสมมุติ อดีตกำนันได้คะแนน 1,410 คะแนน นาย ช. นามสมมุติ อดีตนายกเทศมนตรี ได้คะแนน 890 คะแนน ทำให้อดีตกำนัน คือ นาย ป.นามสมมุติ ชนะการเลือกตั้งไปได้เป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่</p>